

## TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN HỖ TRỢ KIỀU BÀO Ở THỤY ĐIỂN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT VÀ GÌN GIỮ VĂN HÓA VIỆT NAM



Trong khuôn khổ chương trình làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Bắc Âu, GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-USSH) trao đổi và thống nhất hỗ trợ kiều bào ở Thụy Điển nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt và gìn giữ văn hóa Việt Nam trong thời gian tới.

Tháp tùng Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thương công tác tại Thụy Điển trong các ngày 11-12/9/2023, Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn và cán bộ Nhà trường đã làm việc với các cơ sở giáo dục tại Thụy Điển, gặp gỡ Hội Kiều bào Việt Nam tại thủ đô Stockholm và trao đổi thông tin với Đại sứ

quán Việt Nam tại Thụy Điển về công tác giảng dạy Tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn báo cáo với Thứ trưởng Phạm Ngọc Thương và Đại sứ Trần Văn Tuấn về những dự án Tiếng Việt trọng điểm do Nhà trường triển khai dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự ưu tiên đầu tư kinh phí của ĐHQGHN trong việc xây dựng bộ học liệu dạy Tiếng Việt cho kiều bào.

Trong số 35 đầu mục bản thảo đã hoàn thành, các chuyên gia dạy tiếng của Trường ĐHKHX&NV, ĐHQGHN đã dành hơn 2.000 trang cho tổng bộ 6 cuốn có tính chất hướng

dẫn phụ huynh và giáo viên cách thức dạy học cho trẻ em trong các gia đình là kiều bào, gia đình đa văn hóa có cha và (hoặc) mẹ là người Việt.

Bộ sách hướng dẫn giảng dạy đang được Nhà trường xuất bản để đưa vào lưu hành vào cuối năm 2023.

Phát biểu tại phiên làm việc với Hội Kiều bào Việt Nam tại thành phố Stockholm và phụ cận, Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn khẳng định: Nhà trường sẽ thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển để hỗ trợ tối đa mục tiêu nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt của hơn 22.000 kiều bào và góp phần gìn giữ văn hóa dân tộc của cộng đồng kiều bào tại Thụy Điển thông qua các hoạt động đào tạo và chuyên

môn cụ thể.

Bên lề các phiên làm việc với cộng đồng kiều bào, TS. Lê Thị Thanh Tâm, Trường Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt đã trao đổi và thống nhất kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng với bà Hårg Mimm Bergström, Chi hội Trường Chi hội kiều bào Việt Nam tại thủ đô Stockholm (Thụy Điển) trong thời gian tới.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn và cán bộ Nhà trường đã tháp tùng Thứ trưởng Phạm Ngọc Thương đến thăm và trao đổi với một số cơ sở giáo dục đại học và cơ quan quản lý thuộc Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Thụy Điển, mở ra các cơ hội hợp tác nghiên cứu, đào tạo, trao đổi cán bộ và sinh viên... cho Nhà trường trong thời gian tới. [Xem thêm](#)